

ประจำวันที่ 4-10 กันยายน 2556

### เอกชนเลี้ยงฟองรัฐบาลค้าข้าว วสันต์ชัดผิดชัด

นายทิมมพร นาทรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ว่า ในสัปดาห์นี้กรมจะเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไปอีกครั้ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปปริมาณและชนิดของข้าว รวมทั้งการปรับปรุงเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) หลังจากไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรในการประมูลครั้งแรก ส่วนการเปิดให้เทรดเดอร์ และเอกชนต่างประเทศเสนอซื้อข้าวจากรัฐโดยตรงนั้น สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางคือ ส่งคำเสนอราคาซื้อและปริมาณมายังกรมการค้าต่างประเทศ หรือส่งไปที่องค์กร การคลังสินค้า (อคส.) ซึ่งมีผู้สนใจเสนอซื้อ จำนวนหนึ่งแล้ว และกรมอยู่ระหว่างพิจารณา ข้อเสนอ ซึ่งจะยึดหลักการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำธุรกิจของผู้ส่งออก

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ชี้ว่า ปัญหาค่าเงินบาทอ่อนตัวลง และการประมูลข้าวของรัฐบาลที่เข้ามาเพิ่มซับพลาย เป็น 2 ปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวลดลง โดย 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาข้าวไทยลดลงถึงตันละ 30 ดอลลาร์ ส่งผลให้ผู้ซื้อต่างประเทศโดยเฉพาะแอฟริกาไม่ยอมมารับสินค้าตามที่ได้ตกลงไว้ เพราะเห็นว่าราคาลดลง จึงไม่ต้องการราคาเท่าที่ได้ตกลงไว้ซึ่งสูงกว่า

นายชูเกียรติดังระบุว่า ทิศทางตลาดข้าวยังแข่งขันสูงจากปัจจัยราคาเป็นสำคัญ ซึ่งข้าวไทยแม้การรับจำหน่ายข้าวรอบ 2 ในการรับจำหน่าย 2556/57 จะปรับลดลงมาเหลือ 13,000 บาท แต่ราคาก็ยังสูงกว่าคู่แข่ง เนื่องจากแนวโน้มปริมาณผลผลิตข้าวทั่วโลกเพิ่มเป็น 497 ล้านตัน จาก 491 ล้านตัน ในปี 2556 เช่นเดียวกับสต็อกทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นจาก 181 ล้านตัน เป็น 197 ล้านตัน ทำให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงต่อเนื่อง เช่น ข้าวขาวของไทยขณะนี้ลดราคาเหลือตันละ 450 ดอลลาร์ จากตันละ 500 ดอลลาร์ แต่เวียดนามก็ลดราคาลงมาทันทีเช่นกัน เหลือตันละ 370 ดอลลาร์ จากตันละ 400 ดอลลาร์

"สต็อกข้าวไทยที่รัฐบาลอ้างว่ามีไม่ถึง 10 ล้านตันนั้น จะเป็นตัวกดดันให้ราคาข้าวไทยลดลง และเมื่อโครงการรับจำหน่ายรอบใหม่เดิหน้า ก็จะมีข้าวร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีกเป็น 10 ล้านตัน ซึ่งราคาข้าวที่สูงของไทยจะทำให้การขายข้าวเป็นไปได้ยาก โดยหากยังคงทีโออาร์ระบายข้าวแบบเดิม อาจทำให้ผู้สนใจประมูลข้าวยังน้อยและขายข้าวได้น้อย หากไม่มีการปรับแผนอะไร ปี 2556 คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ 6.5 ล้านตันเท่านั้น แต่ถ้าปรับแผนระบายข้าวได้ ก็จะทำให้การส่งออกสูงได้ถึง 7 ล้านตัน" นายชูเกียรติก่อว่า

แหล่งข่าวจากวงการผู้ส่งออกข้าวมองว่า การขายข้าวแบบจืดจางเอกชนนั้น เงื่อนไขที่ให้เอกชนมาปรับปรุงข้าวก่อนการส่งมอบให้ประเทศคู่สัญญา เอื้อให้ เอกชนบางรายเท่านั้น ทำให้เอกชนทั่วไปไม่กล้าเสี่ยงเข้ามาทำงาน และเมื่อรัฐบาลเห็นว่าการระบายข้าวแบบจืดจางไม่ได้เป็นไปตามเป้า เลยหาวิธีการระบายข้าวในโกดังให้ได้มากที่สุด โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐคือกรมการค้าต่างประเทศ และ อคส.ทำสัญญาซื้อขายข้าวกับเทรดเดอร์ หรือผู้ค้าข้าวโดยตรง ซึ่งถือเป็นการทำลายระบบการค้าข้าว เป็นการขัดรัฐธรรมนูญ เพราะถือเป็นการทำการค้าแข่งกับเอกชน ทั้งๆ ที่ภาครัฐต้องมีหน้าที่ในการสนับสนุนเอกชนให้กับการค้าได้คล่องตัวมาก

"มีการหารือกันในวงการค้าข้าวว่า อาจฟ้องต่อศาลปกครอง ว่าการกระทำของรัฐนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ" แหล่งข่าวกล่าว

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความคืบหน้า ที่จีนสั่งซื้อข้าวไทย ยืนยันว่ารัฐวิสาหกิจจีนได้มีข้อตกลงว่าจะซื้อข้าวเจ้าขาวจากไทย 1.2 ล้านตันจะส่งภายใน 1 ปี แบ่งมันสำปะหลัง 3 แสนตัน และยางพารา 2 แสนตัน โดยจะทำสัญญาซื้อขายกันภายในเดือนนี้ และยังมี

สนใจที่จะมาตั้งโรงงานแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางพาราและแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเราได้เสนอเรื่องปาล์มน้ำมันไปด้วย ซึ่งเขาเองก็สนใจที่จะทำ

ส่วนนายบรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ กล่าวถึงโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 ที่จะเริ่มวันที่ 1 ต.ค.ว่า ได้ให้กรมการค้าภายในเร่งระดมตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์และเครื่องวัดความชื้นข้าวที่ใช้ซื้อขาย และรับจำนำตามโรงสีข้าวและสถานประกอบ การรับซื้อสินค้าเกษตรทั่วประเทศให้ถูกต้องเที่ยงตรง และได้มาตรฐานแล้ว เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายข้าวและผลผลิตทางการเกษตรได้ปริมาณถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง และเกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย

วันเดียวกัน ในการเสวนาหัวข้อ "ระบบนิติรัฐกับทางรอดของประเทศไทย" จัดโดยสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น (สพท.) นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยถึงโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลว่า เป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญมองว่าผิดรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีอำนาจวินิจฉัย โดยผิดมาตรา 84 (5) ที่บัญญัติเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่า นโยบายที่รัฐกำหนดขึ้นต้องให้มีการแข่งขันเสรีเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด ตัดตอน

"โครงการรับจำนำข้าวที่ทำกันอยู่ถือว่ารัฐตัดตอนเสียเอง เพราะแท้จริงแล้วไม่ใช่การรับจำนำ แต่เป็นการรับซื้อข้าวทุกเมล็ดจากชาวนา กลายเป็นโรงสีของรัฐเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้ซื้อ แต่โรงสีเอกชนบางรายไม่ได้สิทธิ์รับซื้อ ขัดกับหลักของการรับจำนำ เพราะการจำนำคือการเอาทรัพย์สินไปประกันหนี้กับเจ้าหนี้ เมื่อถึงเวลาหนึ่งต้องมีการไถ่ถอนหรือมีการต่อรอง แต่นี่กลับเป็นการตั้งโต๊ะรับซื้อทั้งหมด ถือเป็นกาโกหกตั้งแต่ต้น" นายวสันต์ระบุ

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

## ข้าวไทยในตลาดโลกราคาดี

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลระบายข้าวจากโครงการรับจำนำข้าว 2-3 รอบ ทำให้ปริมาณข้าวออกสู่ท้องตลาดมากขึ้น ประกอบกับเงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาข้าวไทยลดลงถึงตันละ 30 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,000 บาท และทำให้ผู้นำเข้าบางประเทศ เช่น แอฟริกา ที่สั่งซื้อสินค้าไว้ก่อนหน้านี้ ไม่มารับสินค้าตามกำหนด สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ส่งออกพอสมควร

อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวไทยยังอยู่ในสถานการณ์ลำบากเพราะราคาสูงกว่าคู่แข่ง และต้องรอดูว่า 4 เดือนที่เหลือของปีนี้ รัฐบาลจะระบายสต็อกออกมาได้มากน้อยเพียงใด หากระบายได้มากปีนี้อาจจะส่งออกได้ 7 ล้านตัน แต่ถ้ารัฐบาลยังไม่เปลี่ยนรูปแบบการระบายข้าวที่ทำให้มีผู้ส่งออกไม่กี่รายประมูลข้าวจากรัฐ ส่งออกอาจจะได้เพียง 6.5-6.6 ล้านตัน

"ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนการระบายข้าว ด้วยการลดราคาประมูล และปรับร่างที่โออาร์การประมูลให้ยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้ผู้แข่งขันรายอื่นเข้าร่วมประมูลได้ จากที่โออาร์ปัจจุบันมีเอกชนเพียง 4-5 รายสามารถเข้าไปซื้อข้าวจากภาครัฐได้" นายชูเกียรติ กล่าว

ทั้งนี้ ข้าวในตลาดจะมี 3 ราคา ทำให้ผู้ส่งออกบริหารจัดการได้ยาก โดยตลาดที่ซื้อขายทั่วไปอยู่ที่ตันละ 1.5 หมื่นบาท ตลาดที่โบรกเกอร์จัดหาข้าวจากแหล่งต่าง ๆ อยู่ที่ตันละ 1.3-1.4 หมื่นบาท และการซื้อตรงจากภาครัฐตันละ 8,900 บาท

สำหรับปี 2557 ราคาข้าวในตลาดโลกยังคงอ่อนตัว จากสต็อกข้าวของผู้ส่งออกรายใหญ่ไทยยังมีระดับสูง ขณะที่ข้าวจากประเทศอื่น ๆ คาดว่าจะมีปริมาณมากเช่นกัน เพราะไม่มีปัญหาภัยพิบัติ

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## พาณิชย์เตรียมระบายสต็อกข้าวกลางก.ย.นี้

นายทิมพร นาหวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนก.ย.นี้ กรมจะเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไปอีกรอบ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างสรุปปริมาณและชนิดข้าวที่จะดำเนินการ ส่วนเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐเปิดระบายข้าวแต่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

โดยหลักการประมูลเบื้องต้น ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือ การซื้อแบบไม่ยกคลังเพราะจะทำให้ผู้ซื้อรายอื่นไม่สามารถเข้าไปปรับมอบข้าวได้หากกรณีที่เป็นข้าวที่อยู่ในโกดังส่วนที่ลึกเข้าไป ส่วนทีโออาร์ประเด็นอื่นๆ กำลังพิจารณาว่าจะสามารถปรับปรุงได้มากน้อยแค่ไหน

ส่วนการเปิดให้เทรดเดอร์ และเอกชนต่างประเทศเสนอซื้อข้าวจากรัฐโดยตรงนั้น สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางคือ ส่งคำเสนอราคาซื้อและปริมาณมายังกรมการค้าต่างประเทศ หรือส่งไปที่องค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) ซึ่งขณะนี้ผู้สนใจเสนอซื้อจำนวนหนึ่งแล้ว โดยกำลังพิจารณาข้อเสนอซึ่งจะยึดหลักการไม่ให้กระทบ ต่อการทำธุรกิจของผู้ส่งออก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงการส่งออกข้าวในปี 2557 ว่า คาดว่าตลาดการค้าข้าวโลกยังจะมีการแข่งขันกันสูงมากและราคาข้าวจะยังเป็นปัจจัยหลักในการทำให้ข้าวไทยไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ แม้รัฐบาลจะมีการปรับลดวงเงินรับจำนำข้าวรอบ 2 ในการรับจำนำ 2556/57 โดยปรับลดราคาจำนำข้าวลงมาอยู่ที่ตันละ 13,000 บาท แต่ก็ยังถือว่ามีความสูงกว่าประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามอยู่มาก

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มผลผลิตข้าวทั่วโลกในปีนี้อาจพบว่า แนวโน้มปริมาณผลผลิตข้าวที่ผลิตจากประเทศที่ปลูกข้าวรายใหญ่ทั่วโลกจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเป็น 497 ล้านตัน สูงขึ้นกว่า ปีก่อนที่มีผลผลิตรวมประมาณ 491 ล้านตัน ส่งผลทำให้ผลผลิตข้าวทั่วโลกออกมาในปริมาณที่มาก และเมื่อไม่มีวิกฤตหรือภัยธรรมชาติ เกิดขึ้นจะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนทำให้ข้าวไทยแข่งขันได้ยากขึ้นไปอีก

ที่มา ข่าวสด

## 'นิวัฒน์ธำรง'ไว้อินสนใจ'ข้าว-ยางพารา'

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงความคืบหน้าทีสาธารณรัฐประชาชนจีนสั่งซื้อข้าวไทยจำนวน 1 ล้านตัน ว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมาได้เดินทางไปปักกิ่ง มณฑลจี๋หลิน มณฑลเฮย์หลงเจียง ซึ่งภารกิจที่ไปทำคือการไปเผยแพร่ข่าว มั่นสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ของประเทศไทย โดยตนไปเปิดงานไทยแลนด์ วีด โรดโชว์ ที่ปักกิ่ง ซึ่งเป็นการแสดงสินค้าของไทยโดยเฉพาะเรื่องผลไม้และอาหารไทยสำเร็จรูป ส่วนที่มณฑลจี๋หลินและมณฑลเฮย์หลงเจียง จะเป็นเรื่องของกรขายข้าว ยางพาราและแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งตนไปเสนอใน 3 เรื่องคือ 1. เรื่องการค้าขาย 2. เรื่องการลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรในประเทศไทย และ 3. ได้เชิญชวนให้เขาเป็นแหล่งเผยแพร่สินค้าไทย ไปยังประเทศรัสเซีย เกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ทางรัฐวิสาหกิจจีนได้มีข้อตกลงว่าจะซื้อข้าวเจ้าขาวจากประเทศไทยจำนวน 1.2 ล้านตันจะส่งภายใน 1 ปี แป้งมันสำปะหลังจำนวน 3 แสนตัน ยางพาราจำนวน 2 แสนตัน โดยจะมีการทำสัญญาซื้อขายกันภายในเดือนนี้ รวมถึงเขาสนใจที่จะมาตั้งโรงงานแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางพาราและเรื่องแป้งมันสำปะหลัง ทั้งนี้รายงานได้เสนอเรื่องปาล์มน้ำมันไปด้วย ซึ่งเขาเองก็มีความสนใจที่จะทำ

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากมีการระบายยางพาราจำนวน 2 แสนตันไปจีนจะทำให้ราคายางพาราดีขึ้นหรือไม่ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ราคายางน่าจะดีขึ้น เป็นเรื่องธรรมชาติของการค้าขายที่หากมีสต็อกมากขึ้น ราคาสินค้าก็จะไม่สูง แต่ถ้ามีสต็อกน้อยราคาก็จะสูง เมื่อถามว่า แนวโน้มของราคายางจะขึ้นสูงสุดได้เท่าไร รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า

ขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลก คือถ้าของที่จะขายมีน้อยราคาก็จะสูง เดียวนี้การค้ำขายไม่ได้ดูเฉพาะบ้านเราแต่จะต้องดูราคาตลาดโลกด้วย ฉะนั้นการที่เราส่งออกไปจำนวนมากเมื่อวัตถุดิบน้อยลงราคาก็น่าจะสูงขึ้นและราคาตลาดโลกก็จะสูงขึ้นด้วย เมื่อถามว่า มีโอกาสที่ราคาขางพาราจะขึ้นถึง 100 บาทต่อกก.หรือไม่ นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าจะขึ้นเท่าไร แต่โดยหลักการทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ เมื่อวัตถุดิบน้อยลงราคาย่อมดีขึ้น ทั้งนี้คิดว่าปริมาณขางพาราที่จะส่งออกมีเพียงพอ

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวต่อว่า สปีดาร์หน้าตนเองจะเดินทางไปประเทศรัสเซียเพื่อไปพูดคุยในเรื่องสินค้าเกษตร เพราะสินค้าอื่นพวกบริษัทใหญ่เขาทำกันหมดแล้ว ซึ่งสินค้าเกษตรเราต้องกันช่วยเยอะ ๆ เพราะสินค้าเกษตรของเรา มีคุณภาพดี ไม่ว่าจะเป็นข้าว ขางพารา แป้งมันสำปะหลังที่ราคาอาจจะสูงกว่าคนอื่นเราก็ต้องเอาคุณภาพไปขาย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## พาณิชย์บุกขายข้าวตลาดออสเตรเลีย

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ จะจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์ ในงาน Fine Food Australia 2013 ที่ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 7-13 ก.ย.2556 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์ และเครื่องหมายรับรองคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยให้ผู้บริโภคชาวออสเตรเลียได้รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพราะขณะนี้ข้าวไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้น และมีความต้องการนำเข้าสูงขึ้น

ทั้งนี้ ในฐานะที่ออสเตรเลียเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของโลก และผู้บริโภคได้ใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ และยังมีกำลังซื้อสูง จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยจะผลักดันข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์เข้าสู่ตลาดออสเตรเลียได้มากขึ้น โดยในแต่ละปี ออสเตรเลียนำเข้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากไทยประมาณ 20-25 ตัน คิดเป็นมูลค่าหลายล้านบาท และในปี 2556 (ม.ค.-มิ.ย.) นำเข้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากไทยแล้ว 17.7 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1.28 ล้านบาท

"ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์มีโอกาสสูงมาก เพราะผู้บริโภคชาวออสเตรเลียเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ และยังมีกำลังซื้อสูง อะไรที่เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์มักจะเป็นที่นิยมในตลาดออสเตรเลีย ซึ่งกรมฯ เชื่อว่าข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์จะมีโอกาสในการขยายตลาด และขายในตลาดออสเตรเลียได้มากขึ้นแน่"นางปราณีกล่าว

สำหรับงานแสดงสินค้า Fine Food Australia 2013 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 28 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้า Sydney Convention & Exhibition Centre ซึ่งเป็นศูนย์แสดงสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงในนครซิดนีย์ โดยมีพื้นที่จัดแสดงสำหรับจัดกิจกรรมประมาณ 27,200 ตารางเมตร และคาดว่าผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย และร้านอาหาร ประมาณ 25,300 ราย โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดรูปแบบงานในพื้นที่คูหาของประเทศไทยแบบ Pavilion ในพื้นที่ 450 ตารางเมตร จำนวน 47 คูหา

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## 'ปราณี'ฟุ้งขายข้าว-มันได้อื้อ ผากสานต่อกองทุน FTA

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ถึงผลงานที่ผ่านมาว่า กรมฯ ได้มีการบริหารจัดการด้านการค้าเชิงรุก โดยเฉพาะสินค้าเกษตรสำคัญ และการรักษา การขยายตลาด อย่างตลาดข้าวในต่างประเทศ ที่ผ่านมาได้จัดคณะผู้แทนเดินทางไปเจรจาขยายตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย พบปะหารือกับผู้นำเข้าข้าวไทยและกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารไทย และการไปจัดแสดงสินค้า เช่น การเจรจาและการขยายตลาดข้าวไทย ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง มีการทำสัญญานำเข้าข้าวหอมมะลิไทย จำนวน 1 หมื่นตัน มูลค่ารวม 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.39 พันล้านบาท



ขณะเดียวกันยังได้นำภาคเอกชนเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Foodex 2013 ที่เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ส่งออกข้าวไทยที่จะส่งออกไปญี่ปุ่น การสำรวจตลาดข้าวไทยในกรุงลอนดอน การรุกขยายตลาดข้าวหอมมะลิ และข้าวปทุมธานี ณ นครเซี่ยงไฮ้ ที่กำลังขยายตัว ส่งผลให้ช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 2556 ที่อยู่ในตำแหน่ง (ต.ค.55-มิ.ย.56) ได้ผลักดันการส่งออกข้าวปริมาณ 5.06 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสามารถขายได้เฉลี่ยตันละ 707 ดอลลาร์สหรัฐ และล่าสุดกระทรวงพาณิชย์สามารถระบายข้าวในสต็อกให้เอกชนได้อีกกว่า 2 แสนตัน แบ่งเป็นข้าวสารเกือบ 1 แสนตัน และข้าวเปลือกประมาณ 1.2 แสนตัน

"ยอมรับว่าการเปิดประมูลที่ผ่านมา มีเอกชนร่วมน้อย เนื่องจากข้าวในโกดังในหลายพื้นที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมประมูล รวมทั้งชนิดข้าวที่ยังไม่มีความหลากหลาย ซึ่งกรมได้แก้ปัญหาโดยเปิดประมูลชนิดข้าวที่มีความหลากหลายมากขึ้น"นางปราณีกล่าวและว่า

กรมยังได้ส่งเสริมและผลักดันการส่งออกมันสำปะหลัง ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการเพื่อกำกับดูแลการนำเข้าส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง การส่งเสริมการส่งออกขยายตลาดการค้า และแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ตามล่าสุดกรมได้เปิดประมูลมันเส้นซึ่งได้ผู้ชนะการประมูลไปแล้ว โดยปริมาณมันเส้นที่เอกชนประมูลได้ไป จำนวน 6 หมื่นตัน จาก 2 แสนตัน ส่วนที่เหลืออีก 1.4 แสนตันนั้น ขณะนี้มีเอกชนสนใจที่เสนอขอซื้อเข้ามา ซึ่งกรมอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้วิธีการไหนในการระบาย ซึ่งได้เสนอแนวทางไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาแนวทางเลือกแล้ว

"ส่วนการส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือจีเอสพี กับประเทศต่างๆ เช่น สหภาพยุโรป ตุรกี สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ สิทธิประโยชน์ในกรอบความตกลงการเปิดเสรีทางการค้าหรือเอฟทีเอกับประเทศต่างๆ นั้น ในรอบ 9 เดือนของปีงบประมาณ (ต.ค.55-มิ.ย.56) มีมูลค่าการส่งออกที่มีการใช้สิทธิพิเศษรวมเท่ากับ 4.11 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ"

นอกจากนี้กรมยังมีโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า(กองทุนเอฟทีเอ) ซึ่งในปีนี้มี 2 โครงการวงเงิน 8.77 ล้านบาท คือโครงการ GMP ยาแผนโบราณ และโครงการโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดจ้างอีก 5 โครงการ วงเงิน 38 ล้านบาท เช่น การวางมาตรฐานงานก่อสร้าง, อีซูมอญ, สับปะรด ระยะที่ 2, กาแฟอาราบิก้า และนมโคสดแท้ 100% ระยะที่ 3 และมีโครงการที่อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 10 ล้านบาท คือ งานผ้าทอมือและงานบริการค้าปลีก-ส่ง ก็คาดว่าจะอธิบดีคนใหม่จะเข้ามาสานต่องานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไป

[ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ](#)

## **‘วราเทพ’ย้ำเจ้าหน้าที่อ.ต.ก.รับจำหน่ายข้าว 56/57 โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน**

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาการดำเนินงานโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือก ปี 2556/57 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เมื่อ 7 ก.ย.ว่า รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการยกระดับรายได้เกษตรกร และต้องการให้เกษตรกรมีความมั่นคงและแน่นอนในราคาผลผลิตที่ขายได้ จึงนำระบบการรับจำหน่ายสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ได้มีมติกำหนดกรอบวงเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 จำนวน 270,000 ล้านบาท โดยการรับจำหน่ายข้าวเปลือกในช่วงนาปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 วงเงินการรับจำหน่ายข้าวเปลือกไม่เกินรายละ 350,000 บาท และการรับจำหน่ายข้าวเปลือกในช่วงนาปรัง ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2557 วงเงินการรับจำหน่ายข้าวเปลือกไม่เกินรายละ 300,000 บาท เป้าหมายปริมาณรับจำหน่าย รวมจำนวน 16.5 ล้านตัน

นายวราเทพ กล่าวต่อไปว่า การประชุมวันนี้เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร หัวหน้าคลังสินค้า กลาง หัวหน้าหน่วยรับจำนำ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำจังหวัด ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล โดยเน้นย้ำให้มีการแก้ไขปัญหาและช่องว่างต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้มีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกร และส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป

ด้าน นายธนศพล ธนบุญยวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของ อ.ต.ก. นั้น รัฐบาลได้มอบหมายให้ดำเนินการในขั้นตอนการรับข้าวเปลือกและออกไปประทวนให้กับเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นที่ถูกต้อง โดย อ.ต.ก. ได้ดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวเปลือกมาแล้ว 3 ปี ได้แก่ ปีการผลิต 2554/55 นาปรัง ปี 2555 และปีการผลิต 2555/56 โดยภาพรวมทั้ง 3 ฤดูกาลผลิต อ.ต.ก. สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่รวม 1,225,074 ราย มูลค่าการรับจำนำ 143,126.288192 ล้านบาท โรงสีเข้าร่วมโครงการ 753 ราย คลังสินค้ากลาง 463 แห่ง

*ที่มาฐานเศรษฐกิจ*

### **ธ.ก.ส. แหยงหนีข้าว-ชงรัฐหาเงินรับจำนำ**

แหล่งข่าวจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เรื่องหลักเกณฑ์การรับจำนำข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูการผลิตปี 2556/57 โดยใช้วงเงินงบประมาณที่ 2.7 แสนล้านบาท กำหนดจะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ แต่ในทางปฏิบัติทาง ธ.ก.ส. ยังไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากกรอบดังกล่าวยังมีความสับสน จึงต้องมีการหารือกับทาง กขช. ในการประชุมครั้งถัดไป ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปเป็นมติ กขช. เข้าครม. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีความชัดเจนในรายละเอียดเป็นมติครม. ก่อน ไม่ว่างจะเป็นอัตราค่าสีแปร , ค่าบริหารจัดการโรงสี, ค่าบริหารจัดการขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และรวมถึงวงเงินดอกเบี้ย เป็นต้น

อีกทั้ง กรอบวงเงินรับจำนำข้าวตามมติครม. ดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นวงเงินที่รัฐบาลกำหนดไว้ต้องอยู่ในกรอบวงเงินกู้รับจำนำข้าวปีละ 5 แสนล้านบาท ซึ่งทางหน่วยงานผู้ปฏิบัติได้สอบถามไปยังสำนักงบประมาณ สำนักงบฯ ยืนยันว่า ให้มีการแยกวงเงินหรือแยกบัญชีในการดำเนินโครงการรอบใหม่กับของ 2 ปีที่ผ่านมาที่กำหนดกรอบไว้ที่ 5 แสนล้านบาท จึงน่าจะเข้าใจได้ว่า 2.7 แสนล้านบาท เป็นเงินใหม่ที่รัฐบาลต้องจัดหามาให้ ธ.ก.ส. ใช้ดำเนินโครงการ

"ธ.ก.ส. ได้ยืนยันไปว่าหากจะให้ดำเนินโครงการจำนำข้าวรอบใหม่รัฐบาลจะต้องจัดหางบเงินมาให้ ซึ่งมองว่า 2.7 แสนล้านบาท น่าจะมาจากเงินกู้เป็นหลัก เพราะการระบายข้าวนั้นคงทำได้ไม่มากนัก เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ ยังมีภาระในการนำส่งเงินค่าระบายข้าวมาจ่ายคืนส่วนของ 2 ปีก่อนเพื่อดูแลให้รอบการดำเนินโครงการอยู่ที่ 5 แสนล้านบาทภายในสิ้นปีนี้"

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันวงเงินรับจำนำที่เกินไปอยู่ที่ 6.6 แสนล้านบาทแล้ว ทางกระทรวงพาณิชย์นำส่งเงินเข้ามาได้เพียง 1.4 แสนล้านบาทเท่านั้น แม้จะพยายามระบายข้าวเต็มที่ต่อปีก็ไม่น่าจะเกิน 3 แสนล้านบาท (รวมตัวเลขการขายข้าวจากทั้งภาครัฐและเอกชนในอดีต) ดังนั้น ระหว่างนี้คงต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพาณิชย์ว่าจะระบายข้าวหาเงินมาใช้ในโครงการใหม่ได้เท่าไร และกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ว่าจะสามารถกู้เงินได้เพิ่มเติมเท่าใดโดยไม่กระทบพีดานเงินกู้หรือกรอบวงเงินรวมในปี 2557

*ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ*

## ธ.ก.ส. จีพาคณิษฐ์ใช้หนี้จำนำข้าว

นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า โครงการรับจำนำข้าวรอบใหม่ฤดูการผลิต 56/57 ที่ใช้เงิน 270,000 ล้านบาท กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ต้องจัดหาเงินมาให้ธ.ก.ส. เพราะโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ใช้เงินรับจำนำข้าวสูงถึง 660,000-670,000 ล้านบาท ซึ่งเกินกรอบวงเงินที่กรม.กำหนดไว้ที่ 500,000 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน 410,000 ล้านบาท และเงินของธ.ก.ส. วงเงิน 90,000 ล้านบาท เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถระบายข้าวในสต็อกในเวลาที่กำหนดได้ทำให้ธ.ก.ส. ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน

“การรับจำนำข้าวรอบใหม่นั้น ธ.ก.ส. คงจะไม่สามารถสำรองจ่ายให้ได้อีก ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ควรต้องเร่งระบายข้าวมาใช้หนี้คืนธ.ก.ส. ส่วนวงเงินจำนำเกินกรอบกรม. 160,000-170,000 นั้น คลังตั้งงบประมาณปี 57 คืนให้กับธ.ก.ส. วงเงิน 80,000 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีก 90,000 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งขายข้าวในสต็อก หากไม่ได้กระทรวงการคลังต้องหาเงินมาให้กับธ.ก.ส. เพื่อเปิดรับจำนำข้าวให้กับเกษตรกรฤดูการผลิตใหม่”

รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลใช้เงิน 670,000 ล้านบาท มีการปิดบัญชีล่าสุดเมื่อ 31 ม.ค. 56 มีผลขาดทุน 130,000 ล้านบาท สำหรับการปิดบัญชี ณ 31 พ.ค. 56 ยังไม่สามารถทำได้ เพราะกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถรายงานข้าวที่รับจำนำเข้ามา มีจำนวนเท่าไร รวมถึงชี้แจงไม่ได้ว่าข้าวสารที่หายไป 1 ล้านตัน ไปอยู่ที่ไหน

ที่มา เดลินิวส์

## กรม.เคาะจำนำข้าวตันละ 1.5 หมื่น

นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2556 เห็นชอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 กรอบวงเงิน 270,000 ล้านบาท แบ่งเป็นช่วงนาปี ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค.2556-28 ก.พ.2557 โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า 100% ความชื้น 15% ที่ตันละ 15,000 บาท กำหนดกรอบวงเงินไม่เกินรายละ 350,000 บาท และนาปรังรับจำนำตั้งแต่ 1 มี.ค.-30 ก.ย.2557 ราคาข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 13,000 บาท วงเงินไม่เกินรายละ 300,000 บาท คาดว่าทั้ง 2 รอบจะมีข้าวเข้าโครงการรับจำนำ 16.5 ล้านตัน

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรมช.เกษตรและ สหกรณ์ กล่าวว่ วงเงินที่ใช้ในการรับจำนำข้าวปีการผลิต 2556/2557 จำนวน 270,000 ล้านบาท จะเป็นวงเงินกู้ใหม่ที่ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปดำเนินการ โดยจะแยกจากกรอบวงเงินหมุนเวียนในโครงการรับจำนำข้าวเดิมที่กรม. เคยอนุมัติไว้ให้ใช้เงินในโครงการรับจำนำข้าวไม่เกิน 500,000 ล้านบาท โดยจะมีการแยกบัญชีกันอย่างชัดเจนระหว่างการดำเนินงานในโครงการเดิมและโครงการใหม่

ด้านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวว่า การใช้วงเงินกู้ใหม่ 270,000 ล้านบาท สำหรับโครงการรับจำนำข้าวนาปี 2556/2557 เชื่อกันว่าจะไม่กระทบต่อภาระหนี้สาธารณะเพราะจะมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เพียง 1-2% เท่านั้น

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

## ผู้ตรวจแหนะรัฐเลิกจำนำข้าวปิดช่องโง่กิน

นายรักษเกชา แฉ่นฉาย โฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติให้ยุติเรื่องที่นายวรา จันท์รมณี ตัวแทนเครือข่ายหยุดผูกขาดตลาดข้าว และนายปราโมทย์ วาณิชานนท์ และคณะได้ยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากนโยบายรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล เป็นการใช้อำนาจในฐานะรัฐบาล ตามคำร้อง

จึงมิใช่การร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

นายรักษเกษากกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลมีปัญหาการทุจริต เป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอแนะให้พิจารณา นโยบายรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลที่จะเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2556/2557 คือ 1.ขอให้พิจารณารับนโยบายรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล เป็นเครื่องมือและกลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรชาวนาในช่วงระยะเวลาอันสมควร โดยพิจารณาใช้นโยบายประกันรายได้มาเป็นเครื่องมือของรัฐบาล ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาให้มีรายได้ที่มั่นคงแน่นอนร่วมด้วย

2.ขอให้พิจารณารับจำนำข้าวเปลือกในราคาที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาตลาด หากราคาปรับจำนำและราคาตลาดแตกต่างกันมาก เมื่อหมดระยะเวลาการรับจำนำ ราคาผลผลิตผลการเกษตรไม่สูงขึ้นเกินกว่าราคาปรับจำนำ ทำให้เกษตรกรชาวนาไม่มาไถ่ถอนผลผลิตของตนเอง รัฐบาลต้องแบกรับภาระในการเก็บรักษา ภาระการขาดทุนจากการขายผลผลิตผลการเกษตรที่รับจำนำ การเสื่อมคุณภาพจากการเก็บไว้นาน หากรัฐบาลกำหนดราคาปรับจำนำข้าวเปลือกให้เหมาะสม ใกล้เคียงกับกลไกของราคาตลาดโลก

3.ขอให้พิจารณากำหนดราคาปรับจำนำข้าวเปลือกแต่ละชนิด ให้เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต โดยอยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล แยกคุณภาพและพันธุ์ข้าวที่รับจำนำให้ชัดเจน ซึ่งข้าวเปลือกคุณภาพดีจะต้องมีราคาปรับจำนำที่แตกต่างจากข้าวเปลือกที่มีคุณภาพต่ำหรือด้อยกว่า มิใช่เป็นการ รับจำนำข้าวเปลือกแบบทุกเมล็ด 4.ขอให้ พิจารณากระบวนการตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพของข้าวสารที่สีแปรรูปแล้วก่อนจะนำเข้าจัดเก็บในคลังของรัฐบาล โดยจำกัดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน และสามารถมีกระบวนการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมตลอดเวลา 5.ขอให้พิจารณาการระบายข้าวในคลังของรัฐบาล โดยเปิดการประมูลอย่างเปิดเผยเป็นที่ทราบแก่บุคคลทั่วไปในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ควรเปิดการประมูลในปริมาณจำนวนมากในคราวเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ผู้สื่อข่าวถามว่า กระบวนการในการทุจริตมีใครบ้าง นายรักษเกษากกล่าวว่า เบื้องต้นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในจังหวัดนครสวรรค์, พิจิตร, ชัยนาท, พัทลุง มีหลักฐานชัดเจนพบว่า มีบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตประมาณ 5-6 คน ซึ่งอาจจะมากกว่านี้อีก แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ขณะนี้ได้มีการออกหมายจับบุคคลดังกล่าวไปแล้ว ส่วนจะเชื่อมโยงไปถึงตัวนักการเมืองหรือไม่นั้น คงต้องรอให้มีการจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ให้ได้ก่อนถึงจะมีการขยายผลต่อไป

วันเดียวกัน แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า มติ ครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เห็นชอบกรอบวงเงิน 2.7 แสนล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิตปี 2556/57 ซึ่งการใช้เงินดังกล่าว ต้องอยู่ในกรอบวงเงินกู้เก่าที่ ครม.เห็นชอบให้ใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ที่ไม่เกิน 5 แสนล้านบาท โดยเป็นเงินที่มาจากกองทุนของกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) วงเงิน 4.1 แสนล้านบาท และเงินจากสภาพคล่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อีก 9 หมื่นล้านบาท

"กรอบวงเงิน 2.7 แสนล้านบาท ไม่สามารถกู้เพิ่มใหม่ได้ เพราะจะเกินกรอบที่ ครม.กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกินกรอบวงเงินกู้เดิมที่ 5 แสนล้านบาท" แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า หลังจากนี้ สบน.จะเชิญ ธ.ก.ส. มาทำความเข้าใจการใช้เงินเพื่อดำเนินโครงการรับจำนำข้าวว่าต้องอยู่ในกรอบวงเงินกู้เดิมที่ไม่เกิน 5 แสนล้านบาท หากไม่เพียงพอทาง ธ.ก.ส.ต้องประสานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เร่งระบายข้าว จะได้นำเงินมาใช้หมุนเวียนเพื่อดำเนินการจำนำข้าวในรอบปัจจุบันและรอบต่อไป แต่หากกระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวไม่ทัน ก็เป็นหน้าที่ของ ธ.ก.ส.ที่ต้องสำรองจ่ายเงินจากสภาพคล่องของธนาคารมาใช้ดำเนินการไปก่อนเหมือนที่ผ่านมา



โดยล่าสุด ธ.ก.ส.ยืนยันว่า ขณะนี้ได้ใช้เงินเพื่อดำเนินโครงการรับจำนำข้าวไปแล้ว 6.7 แสนล้านบาท เกินกรอบเงินกู้ไปแล้ว 1.7 แสนล้านบาท ซึ่งได้ใช้เงินของ ธ.ก.ส.สำรองจ่ายไปก่อน โดย ครม.เคยมีมติภายในสิ้นปีนี้จะต้องลดวงเงินที่ใช้ในการรับจำนำให้ไม่เกิน 5 แสนล้านบาท

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่า การลดวงเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวไม่เกิน 5 แสนล้านบาทนั้น เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวไม่ได้ เหมือนกับการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิตปี 2554/55 จนถึงข้อมูลวันที่ 31 พ.ค. 56 ที่ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถปิดบัญชีได้สำเร็จ การกำหนดระยะเวลาไว้วันที่ 31 ก.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆ ไม่ส่งข้อมูลข้าวใน สต็อกที่เหลือ และข้อมูลการระบายข้าว รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ข้าวหายไปจากสต็อกจำนวน 1 ล้านตัน ให้คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี สำหรับการปิดบัญชีโครงการรับจำนำของคณะอนุกรรมการปิดบัญชี ที่มีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และทำการปิดบัญชีถึง 31 ม.ค.56 ปรากฏว่ามีผลขาดทุน 1.36 แสนล้านบาท

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 ส.ค. 2556 มีจำนวน 620,532 ตัน มูลค่า 264.349 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 31 ส.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 4.678 ล้านตัน มูลค่า 2.005 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 8.3% และมูลค่าลดลง 11.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 5.101 ล้านตัน มูลค่า 2.264 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) ในเดือน ก.ย. นี้คาดว่าจะส่งออกประมาณ 650,000 ตัน โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 7.2 ล้านตัน แต่มีการยกเลิกไปประมาณ 1.2 ล้านตัน โดยสมาคมอาหารคาดว่าในปีนี้จะส่งออกประมาณ 7.6 ล้านตัน

ตลาดนำเข้าที่สำคัญในปีนี้อยู่ประกอบด้วย ตลาดแอฟริกา อเมริกา และยุโรป ซึ่งมีอัตราการเติบโต 12.4% 37.7% และ 139.3% ตามลำดับ ขณะที่ตลาดเอเชียเติบโตลดลง 20.8% โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญคือ จีน ฟิลิปปินส์ คิวบา มาเลเซีย ฮองกง และแอฟริกา

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเนื่องจากขาดปัจจัยกระตุ้นตลาด ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศมีไม่มากนัก โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 375-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 380-390 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 350 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบีลดลงจากระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อสัปดาห์ก่อนเช่นเดียวกัน

ราคาข้าวเปลือกในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของประเทศ ในขณะนี้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4,900-5,000 ดอลลาร์ต่อก. (230-234 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ส่วนราคาข้าวสารนั้น ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 6,700-6,800 ดอลลาร์ต่อก. (314-318 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 6,350-6,450 ดอลลาร์ต่อก. (298-302 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ที่มา Riceonline.com

## กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality (SOWS-REF) รายงานว่า ปริมาณส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.) มีทั้งสิ้น 236,728

ตัน เพิ่มขึ้น 107% เมื่อเทียบกับจำนวน 114,064 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในเดือน ส.ค. ที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวจำนวน 29,358 ตัน

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกประกอบด้วย ข้าวหอม Phka Malis (Jasmine Rice) จำนวน 94,278 ตัน ข้าวขาว (Long Grain White Rice) จำนวน 125,658 ตัน ข้าวหอม neang malis จำนวน 10,448 ตัน เป็นต้น โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญประกอบด้วย โปแลนด์จำนวน 37,983 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 36,404 ตัน มาเลเซียจำนวน 28,728 ตัน ไทยจำนวน 23,050 ตัน จีนจำนวน 14,619 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ข้าวขาว 5% ของกัมพูชาในปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่ 440 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าว 5% ของไทยและเวียดนามอยู่ที่ 425 และ 380 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agriculture Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ส.ค. มีจำนวน 1.86 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 55 วัน) เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 1.62 ล้านตัน แต่ลดลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.19 ล้านตัน ในเดือนก่อน

ทั้งนี้สต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) มีจำนวนประมาณ 640,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 31%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 19 วัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 20% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกข้าวในส่วนของภาคครัวเรือน (household rice stocks) มีจำนวนประมาณ 640,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 34.2%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 19 วัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 6.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสต็อกข้าวในคลังของเอกชน (commercial warehouse rice stocks) มีจำนวนประมาณ 580,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 31.5%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 17 วัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 20% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตร (Department of Agriculture – DA) ของฟิลิปปินส์ประกาศไม่นำเข้าข้าวนอกเหนือจากปริมาณที่ได้ทำข้อตกลงระหว่างประเทศไว้ เนื่องจากฟิลิปปินส์สามารถผลิตข้าวในประเทศได้มากเพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศ ทั้งนี้ หากจะมีการนำเข้าข้าวอีกก็จะเป็นไปตามโควตาที่ได้ตกลงไว้กับองค์การการค้าโลก (WTO) ที่กำหนดปริมาณการนำเข้าขั้นต่ำ (Minimum Access Volume – MAV) ซึ่งจะได้รับสิทธิการเสียภาษีในอัตราต่ำกว่าปกติ โดยปัจจุบัน MAV สำหรับการนำเข้าข้าวอยู่ที่ 350,000 ตัน ถ้านำเข้าข้าวในโควตานี้จะคิดภาษีในอัตรา 40% หากเกินกว่านี้จะต้องเสียภาษีสูงกว่า (50%)

ฟิลิปปินส์เคยเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวมากที่สุดในโลกในปี 2553 ซึ่งนำเข้ามากถึง 2.45 ล้านตัน ต่อมาในปี 54 นำเข้ามากถึง 860,000 ตัน (ภาคเอกชน 600,000 ตัน กลุ่มเกษตรกร 60,000 ตัน และ NFA นำเข้าเอง 200,000 ตัน) และในปี 2555 นำเข้าจำนวน 500,000 ตัน (NFA นำเข้า 120,000 ตัน ที่เหลือเป็นการนำเข้าโดยภาคเอกชนและกลุ่มเกษตรกร) และในปี 2556 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจำนวน 187,000 ตัน โดย NFA นำเข้าเองทั้งหมด ซึ่งน้อยกว่าโควตานำเข้าขั้นต่ำ ดังนั้น หากมีการนำเข้าอีกไม่เกินกว่า 163,000 ตัน จากประเทศที่ได้รับสิทธิตามข้อตกลง WTO (ซึ่งรวมไทยด้วย) ก็จะได้สิทธิเสียภาษีในอัตรา 40 % หากเกินกว่านั้นจะต้องเสียภาษีสูงขึ้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com) และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

## อินเดีย

ทางการรัสเซียได้ยกเลิกคำสั่งห้ามการนำเข้าข้าวจากประเทศอินเดีย ซึ่งคำสั่งดังกล่าวได้มีการประกาศไปเมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการตรวจพบตัวงอธู (Khapra beetles) ในข้าวที่ส่งไปจากอินเดียได้ลดลงแล้ว หลังจากที่คณะตรวจสอบของรัสเซียได้รับรองว่าขั้นตอนการผลิตข้าวของอินเดียมีความปลอดภัยและได้

มาตรฐานตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชของรัสเซียแล้ว ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ของอินเดียได้เรียกร้องให้ รัสเซียยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าข้าวจากอินเดียด้วย

ทั้งนี้ ตลาดรัสเซียกำลังเป็นตลาดที่น่าสนใจของอินเดียเพราะมีการเติบโตมาก โดยในปี 2012/13 อินเดีย ส่งออกข้าวไปรัสเซียประมาณ 63,040 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 541% เมื่อเทียบกับจำนวน 9,827 ตันในปีก่อนหน้า โดยข้าวที่ อินเดียส่งออกไปยังรัสเซียประกอบด้วย ข้าวหนึ่งจำนวน 55,826 ตัน ข้าวขาว 6,425 ตัน และข้าวบาสมาดิ 789 ตัน

ทางการอินเดียวางแผนให้อุดหนุนข้าวสาลีและข้าวต่างๆ ให้กับประชากร 800 ล้านคน ภายใต้โครงการ ขาดอาหารและผ่อนคลายนโยบายความยากจน โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐสภาอินเดียได้ส่งกฎหมายความมั่นคงด้าน อาหาร(The Food Security Bill) ไปยังประธานาธิบดีเพื่ออนุมัติ เพื่อเป็นการรับประกันสิทธิ์ด้านอาหารให้กับ ประชาชนตามกฎหมาย

โดยโครงการนี้จะเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดซื้อข้าวได้ 5 กิโลกรัมต่อเดือนในราคา 3 รูปี (1.5 บาท) ต่อกิโลกรัม และข้าวสาลีจะจำหน่ายในราคา 2 รูปี (1 บาท) ต่อกิโลกรัม และข้าวอื่นๆราคา 1 รูปีต่อกิโลกรัม สำหรับหญิงมีครรภ์และคุณแม่คนใหม่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างน้อย 6,000 รูปี (90 เหรียญสหรัฐฯ)

ส่วนครอบครัวที่ยากจนที่สุดในกลุ่มคนยากจน จะได้รับอัตราการอุดหนุนข้าวสูงถึง 35 กิโลกรัมต่อเดือน และจะยังคงได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวต่อเนื่องไป ซึ่งรัฐบาลอินเดียกล่าวว่า จะประกันโครงการให้ได้มากที่สุดที่ ค่าใช้จ่าย 20,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี แต่จะขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐของอินเดียที่จะตัดสินใจว่าใครบ้างที่จะมีคุณสมบัติ ได้รับการอุดหนุนดังกล่าว

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries; MAFF) ได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 13 ก.ย. นี้ โดยกำหนดจะซื้อข้าว รวม 44,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous milled long grain rice under Global Quota (GQ)) จำนวน 18,000 ตัน และ ข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐอเมริกา (non-glutinous milled medium grain rice of US origin under Country Specific Quota (CSQ)) จำนวน 26,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย. ศกนี้

นอกจากนี้ก็จะจัดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy & Sale (SBS) ครั้งที่ 1/2556 ภายใต้ Minimum Market Access (MMA) ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 25,000 ตัน ในวันที่ 25 ก.ย. นี้ โดยกำหนดจะซื้อ ข้าวกล้องและข้าวสารรวม 22,500 ตัน และปลายข้าวจำนวน 2,500 ตัน กำหนดส่งมอบภายในเดือน ธ.ค. ศกนี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 8 ของปีนี้ ในวันที่ 16 ก.ย. นี้ โดยกำหนดจะซื้อ ข้าวจากประเทศไทย เวียดนาม อุรุกวัย อาร์เจนตินา และสหรัฐฯ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน (THE QUANTITY OF 30 000 MT +/- 5% IN MINIMUM OF RICE FROM USA-URUGUAY-ARGENTINE-THAI/JASMINE (HOM MALI / PURE JASMINE) –VIETNAM/JASMINE)

สำหรับการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา นั้น อิรักได้ตกลงซื้อข้าว ประมาณ 120,000 ตัน จากประเทศอุรุกวัยประมาณ 60,000 ตัน จากอาร์เจนตินาประมาณ 30,000 ตัน ในราคา ประมาณ 711 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF free out และจากอินเดีย ประมาณ 30,000 ตัน ในราคาประมาณ 549 เหรียญฯ สหรัฐต่อตัน CIF

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ซีเรีย

หน่วยงานด้านการจัดซื้อของซีเรีย (The General Foreign Trade Organization; GFTO) จะดำเนินการประมูลซื้อข้าวขาว (white short grain rice) จำนวน 135,000 ตัน หลังจากที่ได้ยกเลิกไปเมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยกำหนดประมูลในวันที่ 9 ต.ค. ศกนี้

ก่อนหน้านี้ หน่วยงานจัดซื้อของซีเรียได้ยกเลิกการประมูลข้าวแบบเร่งด่วนซึ่งต้องการที่จะซื้อข้าวจำนวน 135,000 ตัน แต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องระบบการชำระเงินที่อาจจะมีปัญหาจากการคว่ำบาตรด้านการเงินจากประเทศตะวันตกซึ่งอาจจะทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ที่จะเข้าร่วมการประมูล จึงต้องมีการปรับปรุงวิธีการชำระเงินใหม่

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

